



สรุปมติย่อการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๓

วันจันทร์ที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

(รับรองรายงานการประชุม วันจันทร์ที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓)

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1	ประธาน	<p>1. แนะนำผู้บริหารใหม่ 3 ราย ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none">- อาจารย์ดำรง ศรีพระราม ดำรงตำแหน่งในการบริหารเป็นรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 โดยให้สิ้นสุวาระการดำรงตำแหน่งพร้อมอธิการบดี- รองศาสตราจารย์ชัยญู เกียรติวัฒน์ ดำรงตำแหน่งในการบริหารเป็นคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สืบต่อจาก อาจารย์นนทวัฒน์ จันทร์เจริญ ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2553 โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราตรี เรืองไทย ดำรงตำแหน่งในการบริหารเป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สืบต่อจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริพร ศศิเมณฑกุล ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2553 โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี <p>2. โครงการ “1 ล้านกล้า ถวายพ่อ” ณ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน</p> <p>3. บทความพิเศษจากหนังสือพิมพ์มติชน ในหัวข้อ “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับบทบาทใหม่ในการขยายการจัดการศึกษาด้วยเกษตรกรรม ซึ่งเชื่อมโยงโดยตรงถึงชุมชนชนบทของไทย”</p> <p>4. ข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</p>	ที่ประชุมทราบ

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1 (ต่อ)		<p>5. ข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554</p> <p>6. บทสรุปผู้บริหารเกี่ยวกับโครงสร้างคณะกรรมการนโยบายพัฒนา "ไก่ไข่และผลิตภัณฑ์"</p> <p>7. ข้อมูลเกี่ยวกับผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</p> <p>8. โครงการพัฒนาอาจารย์ตามกลุ่มวิจัย คณะอุตสาหกรรมเกษตร</p> <p>9. ศาสตราจารย์จรัส ลิ้มตระกูล ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นของชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2553 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี</p> <p>10. ศาสตราจารย์สุนทรียังษ์ชวัลย์ ได้รับทุน Chair Professor จากบริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>11. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด อนุมัติเงินสนับสนุน เพิ่มเติม เพื่อจัดหาอาคารที่พักอาศัยบุคลากรและหอพัก นิสิต ซอยพหลโยธิน 45</p> <p>12. รายงานการดำเนินการเกี่ยวกับเงินสิทธิประโยชน์ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2553</p> <p>13. สรุปผลการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2553 ของฝ่ายฝึกซ้อมและจัดขบวน</p> <p>14. รายงานข้อมูลการจัดสรรค่าอำนาจการโครงการพัฒนาวิชาการ</p> <p>15. สรุปรายการการก่อสร้างจากแหล่งเงินงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ และสหกรณ์ออมทรัพย์ มก. จำกัด ประจำปี 2551-2553 ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2553</p> <p>16. รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาปรับปรุงมาตรฐาน ความสะอาดโรงอาหารกลาง มก.</p> <p>17. สรุปผลการคัดเลือกทุนภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศิลปะ ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐ-ออสเตรีย (ASEA-UNINET) ประจำปี พ.ศ. 2553</p>	

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1 (ต่อ)		<p>18. รายงานผลการแข่งขันกีฬาเทควันโด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม</p> <p>19. สรุปรายงานความคืบหน้าโครงการ Agricultural Science Park</p> <p>20. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้การต้อนรับ H.E. Mr. Papa Momar DIOP, Ambassador of Senegal to UNESCO พร้อมเอกอัครราชทูต จาก Congo, Gabon, Angola และ Cameroon</p> <p>21. องค์กร บุคคลภายนอก ร่วมสนับสนุนการดำเนินการกิจของ มก.</p> <p>22. การจัดประชุม/สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ภาวะโลกร้อน</p> <p>23. การรณรงค์ภายใต้โครงการ “รณรงค์ด้านความหิวหนึ่งพันล้านฯ One Billion Hungry Campaign”</p> <p>24. ข้อมูลนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ได้รับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง</p> <p>25. ข้อมูลบุคลากรและนิสิตที่จะจัดงานรับการเชิดชูเกียรติ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2553</p>	
2	กองกิจการนิสิต	<p>การขออนุมัติกำหนดข้อตกลงบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</p>	<p>ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ผู้เกี่ยวข้องนำข้อตกลงความเป็นบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไปพิจารณาทบทวนใหม่ โดยมีข้อสังเกตเกี่ยวกับตัวอักษร A ตัวแรก เสนอให้ใช้คำว่า “active” แทน “adaptable” และตัวอักษร A ตัวที่สอง ไม่ควรใช้คำว่า “adversity” ควรใช้คำว่า “advocate” และการสื่อความหมายของตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ใช้ควรจะเป็นคำในลักษณะประเภทเดียวกัน คือ ควรจะเป็นคำนามหรือคำกริยาอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยการสื่อความหมาย อาจไม่จำเป็นต้องยึดคำว่า “KASETSART” ก็ได้ และให้คณะมนุษยศาสตร์ช่วยตรวจสอบความถูกต้องด้านไวยากรณ์และภาษาอีกครั้งหนึ่งก่อนเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาต่อไป</p>
		<p>รายงานจำนวนนิสิตรหัส 50 ที่ผ่าน และไม่ผ่านเกณฑ์ข้อบังคับ</p> <p>การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร</p>	ที่ประชุมทราบ
3	คณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนาศาสตร์	การขออนุมัติแก้ไขและเพิ่มเติมรายชื่อชมรม/สมาคมที่หน่วยงานรับรอง	อนุมัติ
	คณะศึกษาศาสตร์	การขออนุมัติปิดหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคุรุศาสตรเกษตร	เห็นชอบและให้นำเสนอสภา เพื่อพิจารณา

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4	คณะวิศวกรรมศาสตร์	การขออนุมัติโครงการรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เพื่อเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2554 โดยวิธีรับตรง	อนุมัติ โดยให้เพิ่มคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง ไว้ในคุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษาในโครงการดังกล่าวด้วย
		การขออนุมัติปรับปรุงรายวิชา 01204482 การโต้ตอบระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ และรายวิชา 01219483 ศิลปศาสตร์ดิจิทัล	อนุมัติ และให้นำเสนอสภาฯ เพื่อทราบและให้ความเห็นชอบ
		การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรม-คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	อนุมัติ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน	การขออนุมัติปรับแผนเพื่อบรรจุหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร-มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2550 - 2554)	เห็นชอบและให้นำเสนอสภาฯ เพื่อพิจารณา	
5	คณะกรรมการดำเนินงาน โครงการเรียนล่วงหน้าของ มก.	การขออนุมัติหลักการและโครงการรับนักเรียนโครงการเรียนล่วงหน้าที่ได้รับคัดเลือกเข้าสังกัดคณะ เพื่อเข้าศึกษาบางรายวิชา ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	อนุมัติ ทั้งนี้ ประธานฯ มอบเป็นนโยบายให้วิทยาเขตที่มีการดำเนินโครงการในลักษณะดังกล่าว ได้พิจารณาแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน เพื่อบูรณาการโครงการให้เป็นการดำเนินการในลักษณะภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัยและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
6	คณะสัตวแพทยศาสตร์	การขออนุมัติโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในคณะสัตวแพทย-ศาสตร์ สำหรับนักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โควตาบุตร เกษตรกร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2553	อนุมัติตามเสนอ
		การขออนุมัติปีตราวิชา 01510211 สัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ และคุณภาพชีวิต	อนุมัติ และให้นำเสนอสภาฯ เพื่อทราบและให้ความเห็นชอบ
		การขออนุมัติหลักการให้ภาคเอกชน/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย-เกษตรศาสตร์ลงทุนในพื้นที่ของโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัย-เกษตรศาสตร์ หัวหิน	เห็นชอบในหลักการให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/ภาคเอกชนลงทุนในพื้นที่ของโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน และให้นำเสนอสภาฯ เพื่อพิจารณา
7	คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร	การขออนุมัติหลักสูตรใหม่ของคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร	เห็นชอบและให้นำเสนอสภาฯ เพื่อพิจารณา

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8	คณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย	การขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี และการจัดการสิ่งแวดล้อม แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553	อนุมัติ และให้นำเสนอสภาฯ เพื่อทราบและให้ความเห็นชอบ
9	คณะอุตสาหกรรมเกษตร	การขออนุมัติเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี ทางกระบวนการเคมีและฟิสิกส์	เห็นชอบและให้นำเสนอสภาฯ เพื่อพิจารณา
10	คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา	การขออนุมัติเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์- การกีฬา (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2544	
11	บัณฑิตวิทยาลัย	การขออนุมัติเปิดหลักสูตรที่สังกัด โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิต ศึกษา จำนวน 2 หลักสูตรคือ 1. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ และการประเมินโครงการหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2545 2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548	
12	คณะกรรมการพัฒนาทางกายภาพ	การขออนุมัติตั้งชื่ออาคารสำหรับหน่วยงานที่มีกิจกรรมเกี่ยวข้องกับ กับนิสิต โดยใช้ชื่ออาคารว่า “อาคารระพีสาคริก”	อนุมัติ โดยมหาวิทยาลัยจะได้ดำเนินการจัดทำหนังสือขออนุญาตใช้ชื่ออาคารอย่างเป็นทางการต่อไป
13	คณะกรรมการดำเนินงานจัดการ ประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48	การขออนุมัติโครงการและหลักการค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุม ทางวิชาการ ครั้งที่ 49	อนุมัติ
14	คณะบริหารธุรกิจ	การขออนุมัติจัดสรรค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2553 โครงการพิเศษของคณะบริหารธุรกิจในอัตราเดิม	สำนักทะเบียนและประมวลผลได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าได้มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียม- การศึกษาของโครงการปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (สพท.) อัตราใหม่ในปีการศึกษา 2553 เรียบร้อยแล้ว คณะบริหารธุรกิจจึงขอถอนเรื่องคืน
15	คณะเศรษฐศาสตร์	การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ และกำหนด อัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณและค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหาร โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การ- ประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	อนุมัติ

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15 (ต่อ)		การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหาร โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หน่วยการเรียนการสอน จังหวัดลพบุรี (ฉบับที่ 2)	อนุมัติ
16	สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งรองอธิการบดี และผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดี	ที่ประชุมทราบ
		ขอเชิญคณบดี ผู้อำนวยการบ้าน/สำนักเข้าร่วมประชุม สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
17	คณะกรรมการพิจารณา งบประมาณสนับสนุน โครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สู่สากล	รายงานสรุปผลการพิจารณางบประมาณสนับสนุนโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553	ที่ประชุมทราบ และขอให้แก้ไขตัวเลขคลาดเคลื่อนในส่วนของจำนวนนิสิตแลกเปลี่ยนไทย (Outbound) ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยได้รับการสนับสนุน จาก จำนวน 3 คน เป็น จำนวน 4 คน
18	วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร	รายงานสรุปผลการดำเนินการ โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวนิสิตมุสลิม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร	ที่ประชุมทราบ
19	คณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์	การเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการจัดห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียน (โครงการ วมว.) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน - โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา	
20	โรงเรียนสาธิตแห่ง มก.	สรุปการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนให้ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา ปีการศึกษา 2553	
21	สำนักหอสมุด	รายงานการให้บริการแก่คณะและวิทยาเขต ของสำนักหอสมุด	
22	งานประชาสัมพันธ์	สรุปข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์รายวันประจำเดือนสิงหาคม 2553 จำนวน 199 ข่าว	
23	สำนักพิพิธภัณฑสถานและวัฒนธรรม- การเกษตร	สำนักพิพิธภัณฑสถานและวัฒนธรรมการเกษตรขอเชิญตั้งชื่อบตรอวยพร ปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2554	

ที่มาข้อมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://emeeting.ku.ac.th> โดย Login ผ่าน Account Nontri